



ประกาศ สำนักงานวิทยทรัพยากร
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ที่มา

สำนักงานวิทยทรัพยากร ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้ดำเนินกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี การกำหนดพื้นที่ควบคุมไฟฟ้าแรงสูง การตรวจวัดระดับความเข้มของไฟฟ้าแสงสว่าง การตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในสถานที่ทำงาน อีกทั้งตระหนักถึงสุขภาวะอนามัยจากการทำงานของบุคลากร สำนักงานวิทยทรัพยากรจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย เพื่อทำหน้าที่ตามนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และเพื่อตอบสนองนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ในมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจมีต่อสุขภาพของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบต่อทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานวิทยทรัพยากรเป็นไปตามแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ประกาศใช้ ณ ปัจจุบัน สำนักงานวิทยทรัพยากร จึงตั้งให้คณะกรรมการอาชีวอนามัย เป็น คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสำนักงานวิทยทรัพยากร หรือ คปอ.ส่วนงาน เพื่อขับเคลื่อนให้สำนักงานวิทยทรัพยากร ดำเนินการตามนโยบาย เป้าหมาย ควบคุมอุบัติการณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมอาชีวอนามัยให้กับบุคลากร ผู้รับบริการ ในขณะที่สำนักงานวิทยทรัพยากรดำเนินกิจกรรมภายใน สนองรับนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

สำนักงานวิทยทรัพยากร จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดังนี้

นโยบาย

ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบุคลากร และผู้รับบริการในสำนักงานวิทยทรัพยากร

เป้าหมาย

บุคลากรและผู้รับบริการในสำนักงานวิทยทรัพยากร มีความตระหนักรู้และให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยพื้นฐานในสถานที่ทำงานและในพื้นที่ให้บริการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร